

กสทช.ส่อเลื่อน ประมูลคลื่น1800

“กสทช.” เผยยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจาก กฤษฎีกา คณะกรรมการบอร์ดชุดปัจจุบันมีสิทธิ์ประมูลคลื่นความถี่ได้หรือไม่ ล่าสุดชะลอแผนประมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล 15,732 หมู่บ้าน

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เปิดเผยว่า สำหรับเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาว่าเรื่องดังกล่าว กสทช. ชุดปัจจุบันมีอำนาจดำเนินการได้หรือไม่ ดังนั้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ กสทช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ประมูลคลื่นความถี่ ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ประมูลคลื่นความถี่จำนวน 45 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยแบ่ง

เป็น 3 ชุดคลื่นความถี่ (3 ไบนูญิต) ขนาดคลื่นความถี่ชุดละ 15 เมกะเฮิร์ตซ์ มีอายุไบนูญิต 15 ปี โดยราคาขั้นต่ำของการประมูลครั้งนี้ อยู่ที่ 37,457 ล้านบาท ประมูลเดือนพฤษภาคม และออกไบนูญิตเดือนมิถุนายน

ขณะที่มีกระแสข่าวว่า การปรับเปลี่ยนไบนูญิตจาก 15 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็น 9 ไบนูญิตละ 5 เมกะเฮิร์ตซ์ แต่ให้มีการประมูลสูง 4 ไบนูญิตรวม 20 เมกะเฮิร์ตซ์ แต่สำนักงาน กสทช.ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าคณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันสามารถประมูลได้หรือไม่

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. มีมติชะลอแผนการจัดการประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวน 15,732 หมู่บ้าน จนกว่าจะได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วจึงนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ■



◀ **ฉ้อโกง ปชช.** พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. สอบสวนนายไล คา ซุน และนายโล ไว สูง ชาวมาเลเซีย เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รับหน้าที่ตระเวนกดเงินเหยื่อจากตู้เอทีเอ็มเพื่อโอนไปต่างประเทศ แจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน.

รวบแก๊งคอลฯ ไทย-มาเลเซีย จ่อล่าอีกนับ100

“เดอะโจ๊ก” คมทีมตำรวจตามลากลอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลวงเหยื่อ 2 ราย คดีแรกรวบ 5 คนไทยหวังส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการ ★ มีต่อหน้า 14

รวบแก๊งคอลฯ ★ ต่อจากหน้า 1
เปิดบัญชีผิดกฎหมาย ผู้ต้องหาไร้สารภาพมีเงินหมุนเวียนเดือนละ 2 ล้านบาทก่อนโอนเงินไปต่างประเทศอีกรายจับกุมสองผู้ต้องหาชาวมาเลเซียตระเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มจากบัญชีเหยื่อเพื่อโอนไปต่างประเทศ เตรียมล่าแก๊งคนร้ายรับเปิดบัญชีอีกนับ 100 คน สดข.เล็งตั้งศูนย์บูรณาการร่วมกับ กสทช.หวังปราบปรามผู้กระทำความผิดและจัดระเบียบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนครั้งนี้ เปิดเผชิญหน้าที่ สน.ดินแดง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มี.ค. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมบุญ ไตรทิพย์พงศ์ ผบ.ภ.จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.เสนิต สารวัตรตำรวจจิฬภก. น.1 พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบ.ภ.ท.ท.1 พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบ.ภ.สปพ. ร่วมกันแถลงจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 2 ราย คดีแรก

จับกุม 5 คนไทยรับจ้างเปิดบัญชีอีกคดีจับกุมผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย 2 คนรับจ้างกดเงิน รวมมูลค่าเสียหาย 2,835,428 บาท

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า จากการจับกุมนายชนชน หรือโอ เพชรดี อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ตรวจสอบพบว่านายชนชนก่อเหตุมาหลายครั้งในท้องที่ สน.ดินแดง สน.เตาปูน และ สน.เมืองสมุทรปราการ รวมมูลค่าเสียหาย 1,878,428 บาท สอบสวนนายชนชนให้การว่า มีหน้าที่จัดหาคนไปเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงก่อนโอนเงินไปยังต่างประเทศ เจ้าหน้าที่จึงขยายผลจับกุมนายธนธิปไตย สุทธวารัตน์วิศาล อายุ 28 ปี นางพัชริดา เรียนเจริญ อายุ 28 ปี และนายชวกร อภิรักษากรณ์ อายุ 30 ปี นำตัวส่ง สน.ดินแดง ดำเนินคดีข้อหาาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ส่วน

นายจักรพงษ์ เย็นพระพาย อายุ 30 ปี และนายฐานา จุลวัฒน์ อายุ 28 ปี จับกุมตัวส่ง สน.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินคดีข้อหาเดียวกัน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่า รับหน้าที่เปิดบัญชีได้รับส่วนแบ่งคณะ 4 เปอร์เซ็นต์จากยอดเงินทั้งหมดที่ได้ ทำมากกว่า 1 ปี มีเงินหมุนเวียนเดือนละ 2 ล้านบาทพฤติกรรมหลอกลวงเหยื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบการเงิน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อหลอกลวงรหัส OTP ทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตแบ่งกึ่งโอนเงินไปเข้าบัญชีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนหลายบัญชี

รอง ผบช.ทท.กล่าวว่า คดีที่สอง เจ้าหน้าที่จับกุมตัวนายไล คา ซุน อายุ 30 ปี และนายโล ไว สูง อายุ 33 ปี ชาวมาเลเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพระโขนงที่ 99/2561 และ 100/2561 ลงวันที่ 8 มี.ค.61 ข้อหาฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น จับกุมได้ที่ห้างสรรพสินค้าบีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 เวลา 15.30 น. หลังมีผู้เสียหายในท้องที่ สน.คลองตัน สก.ฝาง จ.เชียงใหม่ สน.เมืองขอนแก่น และ สน.ปราณบุรี แจ้งความว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.หลอกลวงขอตรวจสอบบัญชี อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมความเสียหาย 957,000 บาทเจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่ามีชาวต่างชาติตระเวนกดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ จ.สงขลา จ.นครศรีธรรมราช จ.ภูเก็ต จ.สุราษฎร์ธานี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี โดยใช้วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร (Cardless) ทราบว่าคนร้ายคือนายไล คา ซุน นายโล ไว สูง และนายมุ ขอน ยี ชาวมาเลเซีย

กระทั่งสืบทราบว่านายไล คา ซุน และนายโด ไว สูง
เดินอยู่ที่ห้างบีคซี จึงนำกำลังจับกุม แต่ไม่พบตัว
นายมู ซอน ยี จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสอง
รับสารภาพว่า เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่
5 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำหน้าที่รับจ้างกดเงินตามตู้เอทีเอ็ม
รับค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ 2 จากเงินสดที่ถอนและ
นำไปฝากเข้าบัญชีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศ
พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าผู้รับเปิดบัญชีในลักษณะนี้ประมาณ 100 คน
อยู่ระหว่างขออำนาจศาลออกหมายจับ จากข้อมูล
พบว่าแก๊งคนร้ายมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ตัวการใหญ่อยู่ที่ไต้หวัน ก่อนหน้านั้นมีการจับกุม
คนร้ายในประเทศกัมพูชาและมาเลเซีย พบมีคนไทย
25 คน ร่วมขบวนการอยู่ระหว่างประสาน
รัฐบาลกัมพูชาให้ส่งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
หลังจากนี้จะตั้งศูนย์บูรณาการระหว่าง กสทช.และ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรึบปรามขบวนการ
ที่ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กิจการโทรคมนาคม รวมไปถึง
จัดระเบียบซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือด้วย

"ประวิตร" พอใจผลงานตำรวจ



สั่ง บช.ทท.เข้มโทร.ป่วน-หลอกเหยื่อ

"บริษัทที่ปล่อยให้กลุ่มมิจฉาชีพเข้าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โทร. ข่มขู่ หลอกหลวง ขู่ลอบวางระเบิดสถานที่ราชการ เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหา โดยเฉพาะการฉ้อโกงของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง หลายคนต้องสูญเสียเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเป็นนโยบายที่สำคัญให้ตำรวจจัดตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์เพื่อปราบปราม และช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหาย และให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป ผลงาน 3 เดือนเป็นที่น่าพอใจที่ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและ



ซึ่งนำเงินมาคืนแก่ผู้เสียหาย นับว่าเป็นผลงานที่ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี" แถลงผลงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชน ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ดร.

จากปัญหาที่เรื้อรังมานาน เพราะไม่มีใครสนใจบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์ ปลอมให้กลุ่มมิจฉาชีพหรืออาชญากรข้ามชาติให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าระบบ VoIP เป็นเครื่องมือในการก่อคดีอาชญากรรมทั้งโทร.มาหลอกในรูปแบบ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์" และข่มขู่ลอบวางระเบิดสถานที่ราชการ

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกหลวงประชาชนให้หลงเชื่อ ทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก มีผู้เสียหายกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ปราบปรามได้ยาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์

และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการกับ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ ธนาการพาณิชย์ทุกแห่ง กองทัพอากาศที่ 1 กองทัพอากาศที่ 2 สืบสวนจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาต่อเนื่อง

พล.ต.อ.จักรทิพย์ มอบหมาย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ทท. ที่รับผิดชอบปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวบรวมแผนประทุษกรรมคนร้าย สรุปลยอด 3 เดือน ผู้เสียหายทั่วประเทศแจ้งมา 383 คดี เสียหาย 200 ล้านบาท ขยายผลออกหมายจับผู้ต้องหา 373 หมาย จับกุมตามหมายแล้ว 229 หมายอายัดเงินคืนผู้เสียหาย 66 ราย เป็นเงิน 18 ล้านบาท จับกุมผู้กระทำความผิดทั้งชาวไทยและต่างชาติ 255 ราย ร่วมกับ กสทช.จับกุมบริษัทที่ให้บริการ VoIP 6 ราย ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.อายัดทรัพย์สิน 120 ล้านบาท ยังไม่นับความเสียหายที่เกิดก่อนนั้นทุกปี

ขยายผลแก๊งคอลเซ็นเตอร์พบแผนประทุษกรรมของคนร้ายที่โทร.หลอกหลวงชาวบ้านผ่านบริษัทเช่าสัญญาณโทรศัพท์ที่บริษัทผู้ให้เช่านำไปให้คนร้ายเช่าช่วงโทร.มาหลอก ข่มขู่แม้ตำรวจตามจับได้ แต่ปัญหายังไม่หมด เพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ ต้นเหตุนั้นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ ไม่ได้แก้ไข พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ ประธาน นายจตุกร ตัญญาสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม ตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการระบบ VoIP ที่เกี่ยวข้องกับเบอร์โทร.คนร้ายที่ใช้โทร.มาหาผู้เสียหายในไทย

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ พบรูปแบบการให้บริการของบริษัทที่ทำผิดเป็นการให้บริการโดยเช่าหมายเลขโทรศัพท์ และสัญญาณโทรศัพท์มาจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลักในประเทศไทย เมื่อเข้ามาแล้วให้เช่าหมายเลขโทรศัพท์แก่บุคคลหรือบริษัททั่วไปทั้งในและต่างประเทศ อีกทอดหนึ่งเป็นการเช่าช่วง

แปลงสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจีเอสเอ็ม ให้รับ-ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ SIP Server ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ SIP Server ของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ แปลงสัญญาณจาก VoIP เชื่อมต่อเข้ากับชุมสายโทรศัพท์ของผู้ให้บริการภายในประเทศที่ได้รับอนุญาตเพื่อติดต่อไปยังหมายเลขปลายทาง



การให้บริการในลักษณะ Call Termination ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม การกระทำของบริษัทที่ให้เข้าช่วงกระทำเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ความน่ากลัวจากการขายสัญญาโทรศัพท์ผิดกฎหมาย นอกจากโทร.มาหลอกหลวงเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และมีบางกลุ่มใช้โทร.ข่มขู่วางระเบิดสนามบิน เพื่อสร้างสถานการณ์ วันที่ 11 ม.ค. มีคนร้ายโทร.มาข่มขู่วางระเบิดในสนามบินดอนเมือง และวันที่ 17 ม.ค. ทั้งสองครั้งคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 35 ปี พูดสำเนียงภาคใต้

คดีนี้ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ นำทีมสืบสวนหมายเลขโทรศัพท์ที่คนร้ายใช้โทรศัพท์ข่มขู่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท ทูเอพลัส จำกัด ที่เข้าหมายเลขโทรศัพท์ และสัญญาโทรศัพท์มาจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่นำไปให้คนร้ายเข้าช่วงโทรศัพท์มาจากประเทศอเมริกา ผ่านระบบ VoIP มาข่มขู่วางระเบิดสนามบิน *ตำรวจท่องเที่ยว* ตามจับ *นายอมรรัตน์ สนธิไทย อายุ 46 ปี กรรมการบริษัท ทูเอพลัส*

ก่อน พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ ขยายผลร่วมกับ กสทช. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์คนร้ายที่ใช้บริการผ่านระบบ VoIP ของบริษัทที่เกี่ยวข้องคดีคอลเซ็นเตอร์มีอีก 5 บริษัท เกี่ยวข้องกับสถานีตำรวจ 29 สถานี จำนวน 41 คดี ตามจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 บริษัท มาดำเนินคดีได้ทั้งหมดและกำลังตรวจสอบบริษัทอื่นๆที่เข้าข่ายกระทำผิด

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. กล่าวว่า "นโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและต่างชาติ



กลุ่มค้ายาเสพติด กลุ่มค้ำมนุษย์ กลุ่มชาวต่างชาติที่ทักอาศัยและประกอบธุรกิจภายในไทย โดยผิดกฎหมายและกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสุขของคนไทย ตำรวจพบแผนประทุษกรรมของคนร้ายจะใช้บริการ โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าระบบ VoIP เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่คนร้ายนำมาใช้เนื่องจากไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์โทร.ได้ทั่วโลก โดยขอเช่าช่วงการให้บริการกับบริษัทที่กระทำเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ถือว่าผิดกฎหมาย มีข้อมูลบริษัทที่ทำผิดกว่า 500 แห่ง ผบ.ตร.ให้ประสาน กสทช.ควบคุมผู้ประกอบการให้บริการ โทรคมนาคมโดยผิดกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาคนร้ายจะใช้ช่องทางนี้กระทำผิด หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้โทรศัพท์ หลอกประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และคนร้ายที่ใช้โทรศัพท์โทร.ข่มขู่วางระเบิดสถานที่สำคัญ จะต้องทำให้ถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาจริงจัง"

เป็นอีกครั้งที่ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์นำทีมลงมาสะสางปัญหาเรื้อรังที่ไม่เคยมีใครคิดทำ ขยายผลบริการโทรศัพท์ผ่านเน็ตที่คนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นช่องทางโทร.ข่มขู่หลอกหลวง หรือข่มขู่วางระเบิดสร้างสถานการณ์

เป็นภาพรวมงานด้านความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาควบคุมใกล้ชิด โดยมอบให้ตำรวจเป็นแกนหลัก ทำหน้าที่ป้องกันปัญหาอาชญากรรม และคดีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศ กระทบความรู้สึกหวาดกลัว และความผาสุกของพี่น้องคนไทย.

ทีมข่าวอาชญากรรม

'ปตท.-กองสลาก' ถอนชื่อสิทธิ์บอลโลก ดึง 'บางจาก-เอไอเอส' เสริม-แข่งหญิงมั่นใจดีตัวเวลดักพ์

ความเคลื่อนไหวเรื่องชื่อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย ที่ประเทศรัสเซีย โดยก่อนหน้านี้ "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานโอลิมปิกไทย ได้เชิญ 7 บริษัทเอกชนร่วมทุนกันเพื่อซื้อสิทธิ์ โดยมีภารกิจแห่งประเทศไทยและบ.คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นแกนนำเรื่องนี้ "บิ๊กเสือ" นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กทท.เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ กทท. พล.อ.ประวิตรแจ้งว่าอีกไม่เกินสัปดาห์เรื่องของการเจรจาซื้อสิทธิ์จะเรียบร้อย โดยการคุยกับบริษัทอินฟรอนท์ ผู้ถือสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในภูมิภาคเอเชียได้พูดคุยกันหลายครั้งแล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร

"7 บริษัทแรกเริ่มนั้นอาจจะมีบางหน่วยงานที่ต้องถอนตัวไป เช่น บมจ.ปตท. จำกัด และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจริงๆ ทั้งสองหน่วยงานนี้พร้อมที่จะลงทุนแต่ทว่าเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ พล.อ.ประวิตรไม่ยอมให้ถูกมองว่าเป็นการนำเอาภาษีของประชาชนมาใช้ จึงได้หาหน่วยงานอื่นมาทดแทน โดยที่จะเข้ามาทดแทนที่ได้รับแจ้งมาคือ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส นั่นเอง"

"ปัญหาเรื่องเงินตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วง ทางคิงเพาเวอร์จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ทั้งหมด แล้วจะเป็นผู้ที่ประสานงานกับอีก 6 บริษัทที่เหลือในการเซ็นสัญญาและการแบ่งจ่ายเงินต่างๆ ที่จะต้องจบลงก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น เมื่อแล้วเสร็จจะเชิญทั้ง 7 บริษัท รวมถึง

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาคุยเรื่องของการลงนามสัญญา การถ่ายทอดสด จำนวนช่อง ช่องใดบ้าง และจะเชิญพล.อ.ประวิตรมาเป็นประธานเพื่อรับทราบการดำเนินงานทั้งหมด"

ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย 2018 ที่ประเทศจอร์แดน ในช่วงเดือนเม.ย.นี้ โดยมี 8 ทีม คัด 5 ทีมไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2019 ที่ฝรั่งเศสต่อไป สำหรับรอบแรกแบ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม อันดับ 1-2 จะเข้ารอบรองชนะเลิศ พร้อมตีตัวไปฟุตบอลโลกทันที ส่วนอันดับ 3 มาเพลย์ออฟ ทั้งนี้ทีมไทยอยู่กลุ่มเอ โปรแกรมละ 6 เม.ย. พบจีน, 9 เม.ย. พบจอร์แดน และ 12 เม.ย. พบฟิลิปปินส์

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการ กล่าวว่าทีมเก็บตัวต่อเนื่องที่ม.กรุงเทพธนบุรี ความเข้มข้นในการฝึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะใกล้แข่งขันแล้ว โดยจะยกพลไปเก็บตัวที่ออสเตรเลีย พร้อมอุ่นเครื่องกับสาวออสซี่ชุดใหญ่ 1 นัด วันที่ 22 มี.ค. นอกจากนี้จะพยายามหาทีมลีกออสเตรเลียมาอุ่นเครื่องเพิ่มอีก 2 นัด ก่อนจะเดินทางไปจอร์แดนวันที่ 29 มี.ค. สำหรับเกมแรกพบกับจีนถือเป็นคู่แข่งที่หนักสุดของกลุ่ม การเจอกันในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดไทยแพ้หวุดหวิด 1-2 มาเจอกันสนามเป็นกลางจึงเชื่อว่าสู้ได้ หากเตรียมพร้อมเต็มที่ ซึ่งหากเกมแรกมีแต้มมั่นใจว่าทีมไทยจะสร้างประวัติศาสตร์ไปฟุตบอลโลก 2 สมัยติดกัน

ฟุตบอลโลก AIS-บางจากรวมวงแหวน

**แทนกงสลาก-ปตท. “บางจาก-เอไอเอส” กระโดด
ที่หัวนเกิดข้อครหา! เสียบเข้าเป็นสปอนเซอร์
หนุนถ่ายสด ★ มีต่อหน้า 18**

ฟุตบอลโลก ☆ *ต่อจากหน้า 17*
ฟุตบอลโลก 2018 แทนที่ของ ปตท. และสำนักงาน
สลากฯ ที่หัวนข้อครหาเอาเงินประชาชนมาใช้แล้ว
“บิกเสื่อ” สกตวรรษพวงษ์เผยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
เพราะคิง เพาเวอร์เป็นได้ใหญ่เชื่อทุกอย่างผ่านฉลุย
ความเคลื่อนไหวเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์การ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบ
สุดท้าย ที่ประเทศรัสเซีย โดยที่ก่อนหน้านี้ “บิก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ได้เชิญ 7 บริษัทเอกชน ร่วมทุนกันเพื่อซื้อสิทธิ์
โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) บริษัท
คิง เพาเวอร์ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด เป็นแกนนำ
นั้น ล่าสุด “บิกเสื่อ” นายสกตวรรษพวงษ์ ผู้ว่าการ
กกท. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ กกท.
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. พล.อ.ประวิตรได้แจ้งว่าอีกไม่เกิน
สัปดาห์ เรื่องของการเจรจาซื้อสิทธิ์จะเรียบร้อย

โดยการคุยกับบริษัทอินฟรอนท์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในภูมิภาคเอเชียก็ได้มีการ
พูดคุยกันหลายครั้งแล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร
โดยหลังจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องถอนตัว
ออกไปเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร
ไม่ยอมให้ถูกมองว่าเป็นการนำภาษีของประชาชน
มาใช้ จึงได้หาหน่วยงานอื่นมาทดแทนคือ บางจาก
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอด-
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ
เอไอเอส ส่วนปัญหาเรื่องเงิน ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วง
เนื่องจากคิง เพาเวอร์ นั้น จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของ
การซื้อสิทธิ์ทั้งหมด แล้วจะเป็นผู้ที่ประสานงาน
กับอีก 6 บริษัทที่เหลือในการเซ็นสัญญา และการ
แบ่งจ่ายเงินต่างๆที่จะต้องจบลงก่อนการแข่งขันจะ
เริ่มต้นขึ้น เมื่อแล้วเสร็จก็จะเชิญทั้ง 7 บริษัท รวม

ไปถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
เข้ามาคุยเรื่องของการลงนามสัญญาการถ่ายทอดสด
จำนวนช่อง ช่องใดบ้าง และจะเชิญ พล.อ.ประวิตร
มาเป็นประธานเพื่อรับทราบการดำเนินงานทั้งหมด
สำหรับ 7 บริษัทที่จะร่วมทุนในการซื้อสิทธิ์
ฟุตบอลโลก ประกอบด้วย 1.เครือข่ายบริษัท คิง เพาเวอร์
2.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 3.กลุ่ม
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF 4.บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (บีทีเอส) 5.
บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท กัลฟ์
อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ 7.บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส
โดยแต่ละบริษัทจะลงขันเงินกันบริษัทละ 200
ล้านบาทเพื่อนำไปซื้อสิทธิ์ฟุตบอลโลกจากฟีฟ่า
มูลค่า 1,400 ล้านบาท

'เอไอเอส-บางจาก'ลงขันซื้อบอลโลก

- แทน'ปตท.-กองสลาก'-เผยคุย'ไฟฟ้า'ฉลุย
- คาด10วันจบแน่-ยันคนไทยได้ดูกันเต็มอิม

ความเคลื่อนไหวเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 รอบสุดท้าย ที่ประเทศรัสเซีย โดยที่ก่อนหน้านี้ "บี๊กบ๊อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญ 7 บริษัทเอกชน ร่วมทุนกันเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ โดยมีภารกิจพาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นแกนนำนั้น

ล่าสุด "บี๊กบ๊อม" นายสกล วรรณพงษ์ ผู้จัดการ กกท. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการ กกท. เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตรได้แจ้งว่าอีกไม่เกิน 10 วันเรื่องของการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์จะเรียบร้อย โดยการคุยกับบริษัท อินฟรอนท์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในภูมิภาคเอเชีย ก็ได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งแล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร

"ส่วนการคุยกับ 7 บริษัทนั้น ตอนนี้อาจจะมีส่วนหน่วยงานที่ต้องถอนตัวออกไป และมีบริษัทอื่นเข้ามาแทนที่ แต่จะยังใช้งบประมาณเท่าเดิม และมี 7 บริษัทเท่าเดิม ซึ่งทาง พล.อ.ประวิตรได้ทำการเจรจาติดต่อกับบริษัทที่เข้ามาแทนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

ผู้จัดการ กกท.กล่าวต่อว่า บริษัทที่ต้องถอนตัวออกไปก็คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจริงๆ ทั้งสองหน่วยงานนี้พร้อมที่จะลงทุน แต่ทว่าเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ พล.อ.ประวิตรไม่อยากให้ถูกมองว่าเป็นการนำเอากำไยของประชาชนมา

ใช้เพื่อประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่ม จึงได้หาหน่วยงานอื่นมาทดแทน โดยที่จะเข้ามาทดแทนที่ได้รับแจ้งมาคือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นั่นเอง

"ปัญหาเรื่องเงินตอนนี้ไม่มากเป็นห่วง ทางคิงเพาเวอร์นั้นจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดแล้วจะเป็นผู้ที่ประสานงานกับอีก 6 บริษัทที่เหลือในการเซ็นสัญญา และการแบ่งจ่ายเงินต่างๆ ที่จะต้องจบลงก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น" บี๊กบ๊อมกล่าว

นายสกลกล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากที่ทำการตกลงประสานงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะเชิญบริษัท อินฟรอนท์ มาทำสัญญา และหลังจากนั้นจะเชิญทั้ง 7 บริษัท รวมไปถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาคุยเรื่องการลงนามสัญญาการถ่ายทอดสด จำนวนช่อง ช่องใดบ้าง และจะเชิญ พล.อ.ประวิตรมาเป็นประธานเพื่อรับทราบการดำเนินงานทั้งหมด จากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเตรียมงานต่างๆ การจัดกิจกรรมออนกราวด์เพื่อบริการประชาชนให้เต็มที่ ซึ่งสิ่งที่ตั้งใจที่สุดคือการทำให้ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้

"หลังจากนี้จะประชุมเตรียมงานต่างๆ การจัดกิจกรรมออนกราวด์ต้องบริการประชาชนให้เต็มที่ สิ่งที่ตั้งใจคือประชาชนจะได้ดูกันอย่างเต็มที่" ผู้จัดการ กกท.กล่าวในตอนท้าย

คดีครูชาย-บักกาม ยังลายนวลสบาย

แต่ครูสาวเดือนเด็ก
กลับโดนสอบสวน!
ผอ.สพม.24 สั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ★ มีต่อหน้า 11

คดีครูชาย ☆ ต่อจากหน้า 11

ข้อเท็จจริง หลังครูสาวโพสต์เฟซบุ๊กเตือนลูกศิษย์ให้ระวังครูชายจอมเหินในโรงเรียนขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนหญิง แต่กลับถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัย ส่วนครูชายยังลายนวลเรื่องไม่ลืมหูลืมตา กำหนดผลสอบไม่เกิน 30 วัน ขณะที่ครูสาวเผย 'ไม่กลัวพร้อมสู้ ยืนหยัดตามความจริง'

ยังเป็นเรื่องคาใจ ภายหลังจากนางเยาวเรศสีพรมตั้ง ครูโรงเรียนมัธยมชื่อดังในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โพสต์เฟซบุ๊กเตือนลูกศิษย์ ระวังครูชายจอมเหินในโรงเรียนคุกคามทางเพศแต่กลับถูกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24) ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงส่วนเรื่องครูชายฉาวถูกเก็บเรื่องเงียบ ไม่มีความลืมหูลืมตา กระทั่งครูเยาวเรศหอบหลักฐานเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อเครือข่ายสื่อสารด้านทุจริต กสทช. แก่ข้อกล่าวหาที่ถูกสอบสวน ขณะที่กลุ่มนักเรียนหญิงรวมตัวยืนยันครูชายมีพฤติกรรมดังกล่าวจริง พร้อมให้กำลังใจครูเยาวเรศที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังพบว่าโรงเรียนดังกล่าวเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองในแต่ละปีการศึกษาคนละ 2,400 บาท มีนักเรียน 2,000 คนเป็นค่ามอบตัวเงินจำนวนดังกล่าวไม่ออกใบเสร็จรับเงินทางราชการไว้เป็นหลักฐานและไม่ได้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เป็นข้อสงสัยของนักเรียนและผู้ปกครอง

ความลืมหูลืมตาเมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.24 กล่าวว่า แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว กำชับให้คณะกรรมการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะประเด็นการกล่าวหาครูผู้ชายขอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนหญิง ประเด็นครูเยาวเรศร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม โพสต์ข้อความเตือนลูกศิษย์ทางเฟซบุ๊กให้ระวังตัวแต่กลับถูกตั้งกรรมการสอบสวน ประเด็นการกล่าวหาโรงเรียนเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองและประเด็นอื่นๆ รวมทั้งการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งนักเรียนและครู ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เกิน 30 วันตามกฎหมาย

ผอ.สพม.24 กล่าวอีกว่า กำชับให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลเข้ามาโดยเร็วที่สุด และต้องทำอะไรละเอียดรอบคอบ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะมีผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาและเด็กนักเรียนหญิง ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน ทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีความผิดจะดำเนินการสอบสวนทางวินัยต่อไป

ด้านนางเยาวเรศสีพรมตั้งเปิดเผยว่า ช่วงนี้เด็กนักเรียนปิดเทอม แต่ยังไม่ไปทำงานตามปกติ ขณะนี้คณะกรรมการ สพม.24 มาสอบถามข้อมูลไปบางส่วนแล้ว แจ้งว่าจะเรียกสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ตนไม่กลัวพร้อมจะสู้ ทุกสิ่งทุกอย่างคือเรื่องจริง นักเรียนต่างมาให้กำลังใจพร้อมจะอยู่เคียงข้าง แต่ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ไปสอบสวนครูชายที่มีพฤติกรรมเหิน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน

ด้านนางเยาวเรศสีพรมตั้งเปิดเผยว่า ช่วงนี้เด็กนักเรียนปิดเทอม แต่ยังไม่ไปทำงานตามปกติ ขณะนี้คณะกรรมการ สพม.24 มาสอบถามข้อมูลไปบางส่วนแล้ว แจ้งว่าจะเรียกสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง ตนไม่กลัวพร้อมจะสู้ ทุกสิ่งทุกอย่างคือเรื่องจริง นักเรียนต่างมาให้กำลังใจพร้อมจะอยู่เคียงข้าง แต่ยังมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ไปสอบสวนครูชายที่มีพฤติกรรมเหิน ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน